



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน  
เรื่อง สอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติภายใน  
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความต้องการ ทำการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (แม่ข่าย) จำนวน ๑ ชุด และทำการติดตั้งชุดรับสัญญาณกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติไร้สายระบบ UHF/FM (ลูกข่าย) จำนวน ๑๕ จุด ตามรายละเอียดคุณลักษณะระบบเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมลูกข่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันกำหนด

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๖๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้เอกสารแนบท้ายนี้ ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้**

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระบุชื่อไว้ในบัญชีชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผลที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตให้ทำ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม รุ่นที่เสนอราคาหรือใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ได้รับใบอนุญาตนั้น และใบอนุญาตค่าซึ่งเครื่องอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
๖. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาซื้อในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๑๔,๓๘๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
๗. ผู้เสนอราคาต้องนำเครื่องมาทำการทดสอบอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ ในวันเปิดซองสอบราคา กับคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เพื่อประกอบการพิจารณาตามคุณสมบัติผู้เสนอราคา

/กำหนด...

กำหนดดูสถานที่ติดตั้ง ให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาและรายละเอียดคุณลักษณะระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สายฯ ไปดูสถานที่ติดตั้งด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อเอกสารได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาที่งานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ในวันและเวลาราชการ เว้นในวันที่ ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. รับยื่นซองเสนอราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลระดับอำเภอบางปะหัน (ชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ...๑,๕๐๐.- บาท ได้ที่ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน (กองคลัง) ระหว่างวันที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๓๐-๑๘๕๙ ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์ [www.bangpahan.go.th](http://www.bangpahan.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(ลงชื่อ)

(นายบุศสุ สุขเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน

\*\*\*\*\*

หมายเหตุ: องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันจะยึดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามเอกสารฉบับนี้เป็นหลัก ในการดำเนินการสอบราคาในครั้งนี้